



กรมอนามัย
สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ

สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ



เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ได้ลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพอาหาร และกลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Cascade ตัวชี้วัดที่ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ ที่เป็นงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน คือ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CREEN Hospital และเพื่อให้ทุกกลุ่มงานรับค่าเป้าหมายของการทำงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลัก (Core function) และภารกิจสนับสนุน (Non-Core Function) ของสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ โดยขั้นตอนของการรับคำรับรองการปฏิบัติการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ ของ กพร.กรมอนามัย กำหนด

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดงานตามภารกิจหลัก หรือ Core function ของสำนักสุขภาพอาหารและน้ำอีก ๔ ประเด็นงาน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่เป็นงานตามบทบาทของหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น แบบคร่อมและข้ามสายงาน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การพัฒนาต้นแบบโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) และการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพอาหารและน้ำในครัวเรือนผู้สูงอายุและครัววัด

นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ที่ได้รับคำรับรองตัวชี้วัดงานตามภารกิจสนับสนุน หรือ Non-Core function เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA และการพัฒนาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ซึ่งการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสนับสนุนดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาให้องค์กรกรมอนามัยก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ได้กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานบรรลุสู่เป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

